
 

  



 

  



 

 

กยท. เดนิหนา้ขบัเคลือ่น เปิดซือ้-ขายน ้ายางผา่นตลาดกลางยางพาราระดับภมูภิาค RRM 

 

กยท. เตรียมร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งท่ี 29 ในวันจันทร์ที่ 23 

มกราคม 2560 นี้ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อน เปิดซื้อ-ขายน้้ายางผ่านตลาดกลาง

ยางพาราระดับภูมิภาค RRM 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) ได้ร่วมหารือกับบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จ ากัด ( International Rubber 

Consortium Limited : IRCO) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional 

Rubber Market : RRM) ให้เป็นตลาดมาตรฐานระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถซื้อขายและส่งมอบจริงผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยางที่เป็นสมาชิกในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ที่ผ่านมา 

สินค้าในตลาดนี้จะเป็นยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber 20 – STR 20) และยางแผ่นรมควัน ชั้น 

3 มาตรฐานกรีนบุ๊ค (Ribbed Smoked Sheet 3 – RSS 3) เท่านั้น แต่เพื่อให้มีการขับเคลื่อนตลาด RRM จึง

มองเห็นว่า น้ ายางข้น เป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ ายางข้นหลักของโลก รองลงมาจากยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง ล่าสุด ในปี 

2016 ประเทศไทยส่งออกน้ ายางข้นประมาณ 559.6 พันตัน ในขณะที่มาเลเซีย 22.1 พันตัน และอินโดนีเซีย 

4.2 พันตัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการซื้อขายน้ ายางข้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายย่อย และ

อุตสาหกรรมน้ ายางพาราของประเทศสมาชิก ITRC จึงจะเสนอประเด็นนี้เพื่อพิจารณาในที่ประชุมกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งท่ี 29 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นี้ ณ 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 



 

 

กยท.รายงานสถานการณ์ตลาดซ้ือขายยางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ 

เปรียบเทียบกับในห้วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และพบว่ายังเป็นไปตามกลไกการตลาดปกติโดยมีปัจจัยเสริมจากการที่

ประเทศผู้ผลิต 3 รายใหญ่ของโลก จับมือลดการส่งออก และส่งเสริมการใช้ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

24 ม.ค.60 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ในรอบปี
ที่ผ่านมา หลายประเทศท่ีเป็นผู้ปลูก/ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ เวียตนาม มี
ผลผลิตโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนโยบายการลดอุปทานยางพาราร่วมกันของ 3 ชาติผู้ผลิตหลัก คือ ไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกว่า 6 แสนตัน เป็นมาตรการส าคัญที่ท าให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างชัดเจน ซึ่ง
ยกระดับราคายางให้ปรับตัวสูงข้ึนได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับสถานการณ์ราคายางภายในประเทศไทยขณะนี้ พบว่า มีการ
ขยับราคาขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบช้ัน 3 ยาง F.O.B.ที่ส่งออก ซึ่งส่วนหน่ึงมีผลมาจากสถานการณ์อุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางหลักของประเทศ ขณะนี้ได้รับผลกระทบในการกรีดยางประมาณกว่า 
500,000 ไร่ ท าให้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด โดยจากการประมาณการ คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณยางท่ีส่งออกลดลงอีก
ประมาณ 400,000 ตัน หรือ ประมาณ 8.8 % และคงใช้เวลาจนถึงเดือนมีนาคมกว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง 
ในขณะที่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมถึงภาคอื่นๆ โดยส่วนใหญ่กว่า 50% ของพื้นที่ได้หยุดกรีดยางแล้ว และ
เกือบท้ังหมดจะหยุดกรีดยางในเดือนกุมภาพันธ์น้ี ท าให้ผลผลิตของประเทศลดลงเช่นกัน ดังนั้น เมื่อประเมินผลความเชื่อมโยง
เรื่องการด าเนินการระบายยางในโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับการขึ้นลง
ของราคาพบว่าไม่มีผลโดยตรงเพราะเป็นการระบายยางเก่าในช่วงที่ตลาดโลกยังคงมีความต้องการผลผลิตยางใหม่เป็นจ านวน
มาก ในขณะเดียวกัน คุณภาพของยางของโครงการก็มีความต่างกัน ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับผลผลิตยางที่ออกมา
ใหม่ได้ จึงไม่มีผลต่อราคาประจ าวันในตลาดการซื้อขายยางแต่ละตลาดอย่างแน่นอน เช่น ยางที่เพ่ิงประมูลขายออกไปเมื่อ
อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ซื้อยังต้องมีต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการน าไปปรับคุณภาพใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับยาง STR 20 เป็น
ส่วนใหญ่ จึงไม่มีผลต่อราคายางในตลาด ทั้งในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน  ดร.ธีธัช กล่าวท้ิงท้ายว่า อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคายางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลงประมาณกิโลกรัมละ 2 - 3 
บาท เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการท างานท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานท่ีรับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ 
แต่ก็จะขยับราคาสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน

 



 

 

       

 

 



 

กยท.ชง "ล้อยางประชารัฐ" ระบายสต๊อก 3.1 แสนตัน แปรรูปใช้ในประเทศ-ลดน้าเข้า 

 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์ 

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายสาย อิ่นค้า คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์

ราคายางภายในประเทศขณะนี้พบว่ามีราคากระเต้ืองขึ้นเป็นระยะ ช่วงก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีน ทั้งยางก้อนถ้วย ยาง

แผ่นดิบชั้นสา ยางเอฟโอบีท่ีส่งออก มีราคาขยับขึ้น แต่พอถึงช่วงตรุษจีนคาดว่าราคาจะลดลงอีก กก.ละ 2-3 บาท 

เนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ทางโรงงานรับซ้ือยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ หยุดท้างานทั้งหมด จึงท้าให้

ราคายางลดลงช่วงหนี้ แล้วก็จะกลับมากระเต้ืองขึ้นอีกคร้ังเมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน  

กทย.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาในการประชุมบอร์ด กยท. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ตนได้เสนอโครงการล้อยางประชารัฐ 

คือการน้ายางในสต๊อกที่มีอยู่จ้านวน 3.1 หมื่นตัน โดยน้าส่วนหนึ่งเพ่ือออกมาแปรรูปผลิตเป็นล้อยางรถยนต์ประเภทต่างๆ 

เช่น รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกหกล้อ รถกระบะ รวมท้ังรถจักรยานยนต์ด้วย เพ่ือจ้าหน่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐทั่ว

ประเทศ ด้วยการขายผ่านระบบกลไกของ กยท.แต่ละจังหวัด ผอ.กยท. จะเป็นผู้ประสานงานในเร่ืองการจ้าหน่าย หาก

ทาง กยท.จังหวัด ไม่สามารถด้าเนินการได้คงจะต้องพิจารณาตนเองเพราะโครงการนี้เป็นภารกิจที่ช่วยเกษตรกรชาวสวน

ยางท้ังประเทศ 

 

นายสายกล่าวอีกว่า คิดแบบท่ัวไปจะพบว่าทุกวันนี้ทุกอาชีพทั้งข้าราชการ เกษตรกร หรือนักธุรกิจต่างๆ ก็ต้องใช้รถยนต์ 

และรถยนต์ทุกคันต้องใช้ล้อรถที่ท้ามาจากยางพาราคันละ 4 เส้น เช่น เกษตรกรชาวสวนยางครอบครัวหนึ่งจะมีรถกระบะ

อย่างน้อยครอบครับละ 2 คัน ต้องใช้ล้อรถยางพารา 8 เส้น ไม่รวมรถจักรยานยนต์อย่างน้อยครอบครัวละ 2-4 คันๆ ละ 

2 เส้น เกษตรกรท่ัวประเทศมีจ้านวนประมาณ 1.6 ล้านครอบครัว ฐานเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้บริโภคใหญ่

มาก ดังนั้นหากเมื่อโครงการล้อยางประรัฐผ่าน จะเกิดคุณูปการต่อเกษตรกร ประชาชนและประเทศไทยอย่างมหาศาล 

เพราะยางในสต๊อคมีการระบายออกท้าให้กลไกการตลาดขยับไปทั้งระบบด้วย 
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"ที่ส้าคัญผลประโยชน์ที่ได้เกิดต่อประเทศเป็นหลักใหญ่คือ 1.ใช้วัตถุดิบจากยางพาราภายในประเทศจะกระตุ้นให้ราคายาง

สูงขึ้น 2.คนไทยและเกษตรกรชาวสวนยางได้ใช้สิ่งของท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตและเป็นเจ้าของท้าให้เกิดความภาคภูมิใจ 

และ 3.ทั้งประเทศประหยัดการน้าเข้ายางรถยนต์ ท้าให้มีงบประมาณเหลือไปใช้บริหารด้านอื่นๆ ได้" นายสายกล่าวและ

ว่า กรณีที่เกษตรกรชาวสวนยางไม่มีเงินซื้อล้อยางรถก็จะสามารถน้าผลผลิตยางพาราท่ีมีอยู่ไปแลกกับล้อยางรถได้เช่นกัน 

 

ส้าหรับสถานการณ์ราคายางพาราในพื้นที่ จ.พะเยา ว่า มีการซ้ือขายยางก้อนถ้วยกันอยู่ท่ี กก.ละ 38-34 บาท ซ่ึงขึ้นอยู่

กับประเภทของยางก้อนถ้วย ต้ังแต่ยางก้อนถ้วยสดเก็บแล้วขายทันที กก.ละ 32-33 บาท ยางก้อนถ้วย 4-6 มีด เก็บค้าง

คืน 1คืน กก.ละ 37 บาท ยางเครป กก.ละ 43-44 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันท่ี  24  ม.ค.  60 
หัวข้อข่าว  กยท.ช้ีการประมูลยางในสต๊อก ไม่ดึงราคายาง 

 

กยท.ชี้การประมูลยางในสต๊อก ไม่ดึงราคายาง 

  
กยท.รายงานสถานการณ์ตลาดซื้อขายยางพารามีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนในปีนี้ เปรียบเทียบกับในห้วงเวลา

เดียวกันกับปีท่ีผ่านมา และพบว่ายังเป็นไปตามกลไกการตลาดปกติโดยมีปัจจัยเสริมจากการที่ประเทศ

ผู้ผลิต 3 รายใหญ่ของโลก จับมือลดการส่งออก และส่งเสริมการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น  

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์

ในรอบปีที่ผ่านมา หลายประเทศที่เป็นผู้ปลูก/ผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก เช่น ไทย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และ เวียตนาม มีผลผลิตโดยรวมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากนโยบายการลดอุปทานยางพารา

ร่วมกันของ 3 ชาติผู้ผลิตหลัก คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกว่า 6 แสนตัน เป็นมาตรการส าคัญท่ีท า

ให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งยกระดับราคายางให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 

ประกอบกับสถานการณ์ราคายางภายในประเทศไทยขณะนี้ พบว่า มีการขยับราคาขึ้นเป็นระยะๆ ทั้งยางก้อน

ถ้วย ยางแผ่นดิบชั้น 3 ยาง F.O.B.ที่ส่งออก ซึ่งส่วนหนึ่งมีผลมาจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ของ

ประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางหลักของประเทศ ขณะนี้ได้รับผลกระทบในการกรีดยางประมาณกว่า 

500,000 ไร่ ท าให้ไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด โดยจากการประมาณการ คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณยางที่

ส่งออกลดลงอีกประมาณ 400,000 ตัน หรือ ประมาณ 8.8 % และคงใช้เวลาจนถึงเดือนมีนาคมกว่าจะมี

ผลผลิตออกสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ พื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมถึงภาคอื่นๆ โดยส่วน

ใหญ่กว่า 50% ของพ้ืนที่ได้หยุดกรีดยางแล้ว และเกือบทั้งหมดจะหยุดกรีดยางในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ท าให้ผล

ผลิตของประเทศลดลงเช่นกัน 



 ดังนั้น เมื่อประเมินผลความเชื่อมโยงเรื่องการด าเนินการระบายยางในโครงการต่างๆ ตามนโยบาย

ของรัฐบาล โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับการขึ้นลงของราคาพบว่าไม่มีผลโดยตรงเพราะเป็นการ

ระบายยางเก่าในช่วงที่ตลาดโลกยังคงมีความต้องการผลผลิตยางใหม่เป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกัน คุณภาพ

ของยางของโครงการก็มีความต่างกัน ไม่สามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับผลผลิตยางที่ออกมาใหม่ได้ จึงไม่มีผล

ต่อราคาประจ าวันในตลาดการซื้อขายยางแต่ละตลาดอย่างแน่นอน เช่น ยางที่เพ่ิงประมูลขายออกไปเมื่อ

อาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้ซื้อยังต้องมีต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการน าไปปรับคุณภาพใช้เป็นวัตถุดิบร่วมกับยาง 

STR 20 เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีผลต่อราคายางในตลาด ทั้งในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน 

 ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ราคายางอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลงประมาณกิโลกรัมละ 2 - 3 บาท เพราะประเทศผู้ซื้อจะหยุดการ

ท างานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่รับซื้อยางพารา แรงงาน ตลอดจนระบบขนส่งต่างๆ แต่ก็จะขยับราคา

สูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีน 

 

ที่มา  นสพ.แนวหน้า  



 

วันท่ี  24  ม.ค.  60 
หัวข้อข่าว  กยท.ผนึกสถาบันการศึกษาสร้างนวัตกรรมจาก
ยางพารา 

 

กยท.ผนึกสถาบันการศึกษาสร้างนวัตกรรมจากยางพารา 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส ( CIRAD) ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา สร้างนวัตกรรมในการเพิ่มและยกระดับ
คุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัยด้านยางพารา พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล 
 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิต

ยาง กล่าวถึงเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ( Hevea Research Platform in Partnership 

: HRPP) เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานด้านวิจัยยางพาราทั้ง

ภาครัฐและสถาบันการศึกษาท่ีร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เนื่องจากมีการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ

ที่ดูแลเรื่องยางพาราเป็นองค์กรเดียวโดยการยางแห่งประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ.2558 จึงส่งผลให้ต้องด าเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพาราขึ้นใหม่ เป็นฉบับที่ 3 

โดยมีเครือข่ายสมาชิก ประกอบด้วย การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัยเกษตรกรรมเพ่ือการพัฒนา 

ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) เพ่ือร่วมกันพัฒนางานวิจัย งานวิชาการด้านยางพาราร่วมกันต่อไป 

 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีความมุ่งมั่นด าเนินการพัฒนาและผลิต
งานวิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และ
อุตสาหกรรมยาง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการส่งเสริมให้ท างานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ในขณะเดียวกัน กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานดังกล่าวลจะสามารถน าผลงานต่างๆ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งระดับนโยบายจนถึงภาคปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



 ดร.พิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา  หนึ่งในคณะ
นักวิจัยของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา HRPP มีผลงานล่าสุด การท าวิจัยเรื่อง 
Agronomy and physiology of the latex production กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้จัดท าข้ึนเพื่อลดระยะเวลา
การกรีดยาง เพ่ิมผลผลิตยางพาราในการกรีดให้สูงขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานของคนกรีดยาง สร้าง
รายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปัจจุบันในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง พบว่า ควรหา
แนวทางในการลดความถ่ีการกรีดยางโดยกรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ ายางจะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตน้ ายางที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถทดแทนความถ่ีที่เคยกรีดยาง 2 วันหยุด 1 วัน หรือ 3 วันหยุด 
1 วัน ท าให้ปริมาณการท างานลดลง ขณะเดียวกัน การลดความถี่ในการกรีดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
ด้วยเช่นกัน เพราะต้นยางจะมีเวลาพักในการสร้างน้ ายาง 48-72 ชั่วโมง จะเห็นว่าผลผลิตน้ ายางต่อครั้งกรีด
จะเพ่ิมข้ึน 40-50% ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งแรงงานการกรีดยางก็จะมีได้รายได้ในแต่ละวันเพิ่ม
มากขึ้น 

 ด้าน รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.เกษตรศาสตร์  กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
แปลงยางพาราสามารถเก็บคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 10 ตันคาร์บอนต่อไร่ เมื่อน าไปคูณกับพื้นท่ีปลูกยางใน
ประเทศก็จะเป็นพ้ืนที่มหาศาลและปริมาณคาร์บอนที่ตรึงไว้ในต้นยางในแต่ละปีจะมีปริมาณมาก อย่างไรก็
ตาม จะต้องด าเนินการงานวิจัยต่อไปเพื่อพิสูจน์และสร้างความเชื่อมั่นว่าต้นยางธรรมชาติสามารถจะตรึง
คาร์บอนไว้ได้มากมายขนาดไหนและต้นยางพาราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้นยางพารามีประโยชน์อย่าง
เดียวไม่ได้ ถ้ายังมีการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อมาปลูกยาง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่หากเป็นพื้นท่ีที่ปลูกพืช
อ่ืนๆ อยู่แล้ว หันมาปลูกยางแทนเพ่ือสร้างอาชีพ ควรจะส่งเสริม และให้การสนับสนุนเพื่อที่จะท าให้ยางพารา
เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อคนไทยต่อไปในอนาคต 
 

ที่มา  นสพ.  คมชัดลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี  21 ม.ค.  60 

หัวข้อข่าว  น ำเงิน CESS หนุนเกษตรกรท ำ “ยำงเครป
คุณภำพ" ลำ้งระบบ กดรำคำยำงกอ้นถว้ย 

 
 

น้าเงิน CESS หนุนเกษตรกรท้า “ยางเครปคุณภาพ" ล้างระบบ กดราคายางก้อนถ้วย 

        

ยางก้อนถ้วย เป็นประเภทยาง “เจ้าปัญหา” 
เพราะหนึ่ง ระบบซื้อขายเอ้ืออ านวยให้ถูกกดราคาได้ง่าย เนื่องจากไม่มีระบบตรวจวัดมาตรฐาน 
สอง เป็นประเภทยางที่มีความชื้นและสิ่งสกปรกสูง 
สาม สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องกลิ่นและน้ าเสีย 
มีด ีอย่างเดียวคือ ต้นทุนการผลิตต่ า และท าง่าย จึงเป็นประเภทยางที่เกษตรกรนิยมท ากันมากท่ีสุด 
 

หน่วยงานราชการที่ท าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรผลิตยางคุณภาพยังจนปัญญาที่จะท าให้ เกษตรกร ลด ละ เลิก 
ท ายางก้อนถ้วย แล้วหันมาท ายางคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และ น้ ายางสด  
แต่มีแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ โดยที่เกษตรกรยังคงท ายางก้อนถ้วยอยู่ นั่นก็คือ แปรรูปยางก้อนถ้วย
เป็น “ยางเครป” ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มพ่อค้ารับซื้อยางก้อนถ้วย ที่ประสบปัญหา ถูกกด
ราคาจากโรงงานยางแท่ง และต้องการเพิ่มก าไรจากธุรกิจยางก้อนถ้วยนั่นเอง 
แนวคิดการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ให้รับซื้อยางก้อนถ้วยจากสมาชิกมาแปรรูปเป็นยางเครป 
จึงเกิดข้ึน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตเคยมีโครงการส่งเสริมของ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือ 
สกย.เดิม แล้ว แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะใช้เงินลงทุนสูง และต้องแข่งขันกับพ่อค้ายาง รวมถึงถูกบล็อก
จากโรงงานยางแท่ง เป็นต้น 
หากแต่ปัจจุบันยางเครปกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะยางเครปที่ผลิตได้คุณภาพ สามารถน าไปใช้
ทดแทนยางแผ่นรมควัน ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เน้นคุณภาพเข้มข้นนัก โดยมีพ่อค้ายางชาวจีนเข้ามารับซื้อถึงใน
ประเทศ 



เรื่องนี้ทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ได้เตรียมหารือแนวทาง 
พร้อมกับเตรียมเสนอให้ การยางแห่งประเทศไทย น าเงิน CESS จาก กองทุนพัฒนายางพารา สนับสนุนให้
สถาบันเกษตรกรลงทุนธุรกิจยางเครป 

    

โรงงานผลิตยางเครป ของ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จ.พังงา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาบันเกษตรกร ที่
ลงทุนผลิตยางเครป แก้ปัญหาการซื้อขายยางก้อนถ้วยที่ไม่เป็นธรรม 

 
วีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สยยท. อธิบายว่า หลายปีก่อนในช่วงที่ราคายางตกต่ ายาวนาน สกย.
พยายามผลักดันให้สหกรณ์ในสังกัดแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป โดยก าหนดยุทธศาสตร์ โมเดล 10 
โรงงานยางเครปขึ้นทั่วประเทศ 
 
แต่ยุคนั้นไม่สัมฤทธิ์ผลเนื่องจากไม่มีตลาดส่งออกเป็นของตัวเอง ต้องเลี้ยวหัวกลับมาขายให้กับ 5 เสือผู้ส่งออก
ยาง ซึ่งต้นทุนท าเครปของสถาบันเกษตรกรอยู่ที่ 3 บาท/กก. แต ่5 เสือรับซื้อ ยางเครปสูงกว่ายางก้อนถ้วยแค่ 
กก.ละ 2 บาทท าให้สถาบันเกษตรกรขาดทุนกิโลละ 1 บาทจึงล้มเลิกไป 
 
ก่อนหน้านั้นผู้ประกอบการรายใหญ่หัวใสแจกเครื่องท ายางเครปให้สถาบันเกษตรกรแล้วรับซื้อก้อนถ้วยมาท า
เครป แต่ต้องล้มเลิกไปเพราะยางเครปคือเนื้อยางแห้งเกือบ 100% ไม่สามารถกดค่า DRC จากเกษตรกรได้ก็
ล้มเลิกโครงการดีดีไปอีก 
 
แต่คราวนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ควรเป็น “แม่งาน” ในการผลักดันให้สถาบันเกษตรกรกลายเป็นผู้
ประกอบกิจการยาง จากการแปรรูปยางเครปส่งออกต่างประเทศโดยไม่ผ่าน 5 เสือ 
 
ในเรื่องนี้สภาเครือข่ายยาง สยยท.ได้น าเสนอผ่านคณะกรรมการ สยยท.ที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
เกษตรกรระดับประเทศของ กยท. ให้ผลักดันโครงการสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเครปส่งออกต่างประเทศ
โดยด่วน โครงการนี้ กยท. สามารถน ามาตรา 49 (3) จากกองทุนพัฒนายางพารา 35% มาส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันเกษตรกรมากู้เงินไปใช้เพ่ือการแปรรูปยางเครปกระจายไปทั่วประเทศ  ท าให้ยางก้อนถ้วยทั้งหมดอยู่ใน
มือของเกษตรกรไม่ใช่ในมือของพ่อค้าดังเช่นที่เป็นมา  เมื่อไม่มีพ่อค้าคนกลางก็ไม่มีใครกดราคายางก้อนถ้วยได้



อีกซ่ึงราคายางเครปแพงกว่ายางก้อนถ้วย 10–15 บาท เกษตรกรในภาคเหนือและอีสานไม่ต้องขายยางก้อน
ถ้วยอีกต่อไป แต่เปลี่ยนไปท ายางเครป  
เงินส่วนต่างมหาศาลเหล่านี้แหละจะตกอยู่ในมือของเกษตรกรโดยตรงไม่หลงอยู่ในกระเป๋าใครอีก   เมื่อปริมาณ
ยางกว่า 30% อยู่ในมือของสถาบันเกษตรกร กยท และชาวสวนยางทั้งประเทศก็จะกลายเป็นผู้ควบคุมกลไกล
ตลาดยางพารา 

      

“โลกก้าลังขาดแคลนยางผู้ประกอบการรายใหญ่ในต่างประเทศได้เข้ามาติดต่อขอซื้อยางจากสถาบัน
เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ  สยยท. ทั้งภาคเหนือและอีสาน  ในหลายสถาบัน  โดยเฉพาะต้องการยางเครป
อัดก้อนจ้านวนมากส่งออกจีนโดยไม่ต้องมีใบเซอร์....ทางคณะกรรมการสภาเครือข่ายยางมีตลาดและผู้
ต้องการยางเครปอยู่จ้านวนมาก  จึงมีความเห็นฟ้องยินดีที่จะให้ค้าปรึกษาสถาบันเกษตรกรที่ต้องการแปร
รูปยางเครปด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง” 
 
ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน สยยท. กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ปัจจุบันเกษตรกรท ายางก้อนถ้วยจ านวน
มาก โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน  ถูกเอาเปรียบเรื่อง  DRCและถูกกดราคาซื้อต่ า  แนวคิดการส่งเสริมให้
เกษตรกรเปลี่ยนยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป โดยใช้ พ.ร.บ. กยท.มาตรา 49(3) ซึ่งมาตรานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันแปรรูปยาง 
 
ในการท ายางเครปนั้นเราสามารถดูด้วยตาเปล่า เพียงถูกตัดเปอร์เซนต์น้ า 1-4% เหมือนยางแผ่นดิบไม่โดน 50-
60% เหมือนยางก้อนถ้วยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ  เพราะโรงงานยาง  STR 20 อยากซื้อยางก้อนถ้วยมากกว่ายาง
เครป เพราะกด% ยางได้ง่าย 
ปัจจุบันเมื่อประเทศจีนมารับซื้อยางเครปไม่อ้ันโรงงานในไทยก็จ าเป็นต้องรับซื้อ% ยางก็จะไม่ถูกตัดมากนัก 
 

ผมขอเรียนเกษตรกรว่าถ้าเราแขวนยางตากไว้  20 วันยางก็จะเท่ายาง  STR 20 และคุณภาพดีกว่าด้วยเพราะ

ความยืดหยุ่นดีกว่ายางที่ผ่านโรงงาน  STR 20 คุณภาพจะเหมือนยางแผ่นรมควัน  ถ้าท าได้อย่างที่เรียนมาล้อ

ยางรถยนต์จะมีความต้องการสูงเหมือนยางแผ่นรมควันที่มีราคาสูงกว่า  STR 20 สยยท.จะน าโครงการนี้เสนอ

บอร์ด กยท.ในเร็ววันนี้  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


